

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต. โนนประดู่

ครั้งที่ 23 /2558

วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวโสภา บุญมา	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. โนนประดู่	โสภา บุญมา
2	นายขุนศักดิ์ ละลี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ขุนศักดิ์ ละลี
3	นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง
4	นางสมจิตร สัตย์ซื่อ	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	สมจิตร สัตย์ซื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวเรณู สนนอก	นักพัฒนาชุมชน	เรณู สนนอก
2	นางประนอม วงศ์อำมาต	เจ้าพนักงานธุรการ	ประนอม วงศ์อำมาต

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว นางสาวโสภา บุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานฯ ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมติรับรองด้วย  
ที่ประชุม มิมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานฯ 3.1 ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

/ระเบียบวาระ...

ประชาชนฯ

ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปรอะอุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น กรณีเกิดสาธารณภัยนี้ จึงให้ใช้เงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาชนฯ

1. ตามคำร้องขอรับความช่วยเหลือของนายพคุณ โชคศิริตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประคู้ บ้านเสว หมู่ที่ 6 ขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากบ้านเสว หมู่ที่ 6 ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง น้ำในสระหนองไไร่มีปริมาณเหลือน้อย อาจขาดแคลนน้ำใช้ได้ไม่ตลอดทั้งปี จึงมีความประสงค์จะสูบน้ำเข้าสระหนองไไร่ ซึ่งเป็นสระประปาหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในสระประปาให้มากขึ้น และจะได้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี จึงขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประคู้ช่วยเหลือ สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อนสำหรับสูบน้ำเข้าสระหนองไไร่ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้สำหรับสูบน้ำ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประคู้ ตามรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

นายขุนศักดิ์ ละติ

สระประปาบ้านเสว หรือสระหนองไไร่ มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย ระยะทางการสูบน้ำและท่อส่งน้ำจะใช้ประมาณ 3 จุด ต้องใช้ระยะเวลาในการสูบน้ำหลายวัน

นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง

เดิมเมื่อปีที่แล้วจะใช้การสูบส่งต่อ 3 จุด ใช้เครื่องสูบน้ำของราษฎรช่วยสนับสนุนและเครื่องสูบน้ำของอบต.โนนประคู้

ประชาชนฯ

สำหรับงบประมาณเงินสำรองจ่ายที่จะดำเนินการขอให้ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ ณ ปัจจุบัน

นางสาวโสภา บุญมา

งบประมาณงบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่หากไม่ดำเนินการอาจเกิดความเสียหายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 150,341.-บาท โอนงบประมาณฯเพิ่ม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จำนวน 200,000 บาท รวมตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 350,341.-บาท ตั้งแต่ต้นปีเบิกจ่ายแล้ว 51,075.- บาท งบประมาณคงเหลือ 299,266.-บาท

ประชาชนฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน โดยใช้เงินสำรองจ่าย เพื่อสรุปเป็นมติที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้เงินงบบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เป็นเงิน 40,000.-บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

1. ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการสูบน้ำเข้าสระหนองไร่ ประปาหมู่บ้าน บ้านเสว หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 26,000.-บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสูบน้ำ บ้านเสว หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 14,000.-บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประธาน

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานฯ

เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆอีก ผมขอปิดประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 10.20 น.

ลงชื่อ พิศมัย ศรีแจ้รุ่ง ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางพิศมัย ศรีแจ้รุ่ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ โสภา บุญมา ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวโสภา บุญมา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่